

เอกสารสรุป

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบในประเทศออสเตรเลีย

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบคืออะไร

การทำให้งานให้บริการไม่เป็นความผิดทางอาญาอย่างสมบูรณ์แบบจะช่วยลดทอนสิ่งที่กำหนดเจาะจงใช้เฉพาะแค่ในงานให้บริการ นั่นคือ:

- กฎหมายอาญาและกฎหมายใบอนุญาต และ
- อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพื่อผู้ให้บริการทุกคน รวมทั้งผู้ให้บริการที่ถูกกีดกันทางกฎหมายและสังคม

การไม่นำโทษทางอาญามาใช้กับงานให้บริการ ทำให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงกฎหมายแพ่งที่มีใช้อยู่ได้

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบคือการยกเลิกกฎหมายอาญาและกฎหมายใบอนุญาตที่จำเพาะเจาะจงใช้กับงานให้บริการทุกประเภทซึ่งบังคับใช้แต่กับผู้ให้บริการ สถานที่ทำงาน ลูกค้าและบุคคลที่สามเท่านั้น กฎหมายอาญาที่ใช้กับคนทุกคนยังคงบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

กฎหมายแพ่งบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่กำกับดูแล ไม่ใช่ตำรวจ กฎหมายแพ่งคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ความเป็นอิสระ สิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านอุตสาหกรรมและมีขึ้นเพื่อใช้กับทุก ๆ คน การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบจะทำให้ผู้ให้บริการได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและมีสิทธิ์ตามกฎหมายแพ่ง

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบนี้ไม่ใช่การลดหย่อนกฎระเบียบแต่อย่างใด

กฎหมายด้านการวางผังเมือง ด้านภาษีอากรและด้านอุตสาหกรรมยังคงมีผลบังคับใช้ การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบคือแนวทางการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่องานให้บริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

การทำให้งานให้บริการเป็นความผิดทางอาญา การเพ่งเล็ง การกักขัง การเนรเทศและการมุ่งสอดส่องตรวจตรา กลุ่มผู้ให้บริการที่ถูกกีดกันทางกฎหมายและสังคมนั้นไม่สอดคล้องกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการ

ผู้ให้บริการที่ย้ายถิ่นฐาน ผู้ให้บริการตามท้องถนน ผู้ให้บริการชาวอะบอริจินและชาวทอร์เรสสตรีทไอแลนด์เดอร์ ผู้ให้บริการที่มีเชื้อเอชไอวีและผู้ให้บริการแบบไพรเวท (อิสระ) จะต้องถูกยกเลิกโทษทางอาญาด้วยเช่นกัน การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบหมายถึงการยกเลิกโทษทางอาญาที่กำหนดเจาะจงใช้เฉพาะแต่กับงานให้บริการให้กับผู้ให้บริการทุก ๆ คน

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบไม่นับรวม:

กฎหมายใบอนุญาต

การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้บริการทำให้ธุรกิจงานให้บริการเกิดการแบ่งออกเป็นสองระดับชั้นคือพวกที่มีใบอนุญาตกับพวกที่ไม่มีใบอนุญาต ผู้ให้บริการและธุรกิจส่วนใหญ่ถูกตัดสิทธิ์หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายใบอนุญาตได้ ผู้ให้บริการและธุรกิจเหล่านี้จึงจำใจต้องทำงานนอกกฎหมายซึ่งพวกเขาจะถูกทำให้มีความผิดทางอาญาและตกเป็นเป้าของตำรวจ กฎหมายที่บังคับให้ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตนี้บังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอำนาจพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเพ่งเล็งผู้ให้บริการและสถานที่ทำงานให้บริการที่พยายามปฏิบัติตามกฎหมายใบอนุญาตไปด้วย ตำรวจมีการใช้มาตรการการสอดส่องตรวจตรา การแฝงตัวและการล่อให้กระทำผิด เช่น การทำที่เป็นลูกค้า การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือหัวใจสำคัญของกฎหมายใบอนุญาต

กฎหมายและกฎการออกใบอนุญาตนั้นเป็นสิ่งที่มากเกินไป ไม่มีความจำเป็นและมีความสิ้นเปลืองมากในการบริหารจัดการ มีการนำบทลงโทษทางอาญามาใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจงานให้บริการ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสิ้นเปลืองเงินทองในการปฏิบัติตาม การปฏิบัติตามอาจนำมาซึ่งการเสียเปรียบทางด้านกฎหมายและเกิดการแบ่งแยกให้แตกต่าง สูญเสียความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยและรายได้ และตกเป็นเป้าเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

การออกใบอนุญาตไม่ได้ช่วยสนับสนุนสิทธิของผู้ให้บริการ ความเป็นส่วนตัว หรือสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน นี่ไม่ใช่การลดทอนความเป็นอาชญากรรม บางครั้งการออกใบอนุญาตก็เรียกอย่างไม่ถูกต้องว่า "การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย "

กฎข้อบังคับด้านสุขภาพทางเพศ

กฎหมายที่กำหนดให้ผู้ให้บริการที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสที่ติดต่อทางเลือด (BBV) เป็นอาชญากรรม กฎหมายที่บังคับให้จำเป็นต้องใช้สิ่งป้องกันโรคหรือบังคับให้ต้องตรวจสุขภาพทางเพศ ล้วนแล้วแต่ไม่สอดคล้องกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการที่สมบูรณ์แบบ กฎหมายเหล่านี้ทำให้การตราหน้างานให้บริการคงมีอยู่ไม่สูญหายไปไหนและอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยที่ล่าสมัย พวกเขาที่กักตัวเองว่าผู้ให้บริการจะไม่สนใจร่วมปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยกว่าหรือตรวจสุขภาพด้วยความสมัครใจเว้นแต่กฎหมายจะบังคับให้ทำเท่านั้น สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง นโยบายดังกล่าวสวนทางกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในด้านสาธารณสุข การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยกว่าและการตรวจสุขภาพทางเพศด้วยความสมัครใจเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการกำหนดให้งานให้บริการเป็นอาชญากรรมก่อให้เกิดอุปสรรคมากมายหลายประการต่อสุขภาพของผู้ให้บริการ

การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ

การขึ้นทะเบียนก่อให้เกิดประวัติอย่างถาวรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทางกฎหมายของผู้ให้บริการเข้ากับงานให้บริการ การบังคับให้ผู้ให้บริการต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐหรือตำรวจถือเป็นการคุกคามความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ ผู้ให้บริการต้องเลือกระหว่างการไม่ปฏิบัติตามเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวกับการจดทะเบียนแล้วต้องเสี่ยงต่อการถูกตีตราและการเลือกปฏิบัติไปตลอดชีวิต ส่วนการตัดสินใจเลือกที่จะไม่จดทะเบียนหมายความว่าบุคคลนั้นต้องทำงานอย่างผิดกฎหมาย

การแยกผู้ให้บริการและธุรกิจงานให้บริการไปอยู่ในสถานที่ที่กำหนด

กฎหมาย การออกใบอนุญาตหรือการแบ่งเขตที่บังคับให้งานให้บริการไปอยู่ในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมนั้นไม่ดีต่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการที่ประสบกับปัญหาเหล่านี้กล่าวว่าปัญหานี้ครอบคลุมถึงระบบขนส่งสาธารณะที่จำกัดหรือไม่มีเลย แสงไฟตามท้องถนนมืดสลัว ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและห่างไกลจากชุมชน ปัญหาเหล่านี้จะยิ่งแย่ขึ้นไปอีกสำหรับผู้ให้บริการที่ทำงานกลางคืน

ไม่มีหลักฐานใดที่สนับสนุนให้มีการแยกธุรกิจงานให้บริการหรือผู้ให้บริการไปอยู่ใน "เขตพื้นที่ควบคุม 18+" ผู้ให้บริการตั้งใจเลือกสถานที่ทำงานโดยพิจารณาจากความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะ การเข้าถึงลูกค้ายากลำบาก แสงสว่างและความปลอดภัย การใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจ การออกใบอนุญาตหรือการแบ่งเขตเพื่อบังคับให้ผู้ให้บริการไปอยู่ในสถานที่ที่กำหนดนั้นไม่ใช่การลดทอนความเป็นอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบ

การกำหนดให้ผู้ให้บริการที่ย้ายถิ่นฐานเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมหมายถึงการไม่มีกฎหมายจำเพาะเจาะจงที่ห้ามผู้ที่ย้ายถิ่นฐานและผู้ที่มีวีซ่าชั่วคราวทำงานในธุรกิจงานให้บริการ ผู้ให้บริการที่ย้ายถิ่นฐานควรมีสักสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองต่าง ๆ ทั้งหมดเหมือนกับที่มีให้กับคนทำงานในท้องถิ่นนั้น ๆ การมุ่งเฟื่องเฟิงและการสอดส่องตรวจตราเข้มเป็นพิเศษกับผู้ให้บริการที่ย้ายถิ่นฐานซึ่งเข้ามาทำงานให้บริการไม่ใช่การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการที่สมบูรณ์แบบ

การกำหนดให้ผู้ให้บริการที่ถูกกีดกันทางกฎหมายและสังคมเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ) และรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังไม่มี การลดทอนความเป็นอาชญากรรมในงานให้บริการที่สมบูรณ์แบบ ผู้ให้บริการบางคนได้รับประโยชน์อย่างมากในขณะที่กลุ่มผู้ให้บริการที่สำคัญ ๆ ไม่ได้ได้รับประโยชน์ใด และยังคงถูกกำหนดให้ผิดกฎหมาย การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบหมายถึงการถอดถอนบทลงโทษทางอาญาที่กำหนดเจาะจงใช้แต่กับงานให้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการที่ย้ายถิ่นฐานและผู้ให้บริการตามท้องถิ่น จึงเสี่ยงไม่ได้ที่กฎหมายเกี่ยวกับงานให้บริการในประเทศนิวซีแลนด์ และรัฐนิวเซาท์เวลส์จะถูกพิจารณาว่ายังมีความบกพร่องและจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเพิ่มเติม

การกำหนดให้ผู้ให้บริการตามท้องถนนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ข้อห้ามหรือกฎหมายที่พยายาม "ควบคุม" ผู้ให้บริการตามท้องถนนนั้นไร้ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความเสี่ยงและอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น ผู้ให้บริการตามท้องถนนเช่นเดียวกับผู้ให้บริการทั้งหลายใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยซึ่งประกอบไปด้วยการทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคย การสร้างเครือข่ายกับเพื่อนผู้ให้บริการ การคัดกรองลูกค้าและการเจรจาต่อรองการให้บริการก่อนรับงาน เมื่อมีการทำให้งานประเภทนี้ผิดกฎหมาย การหลีกเลี่ยงการจับกุมคือสิ่งแรก ๆ ที่ต้องมาก่อน ความปลอดภัยของผู้ให้บริการตกอยู่ในความเสี่ยง การเอาผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เครือข่ายเพื่อนผู้ให้บริการด้วยกันต้องแตกแยก พร้อมทั้งเป็นการไล่ผู้ให้บริการให้ออกไปจากสถานที่ที่ตนทำงานอยู่ตามปกติด้วย ทำให้งานบริการเอ้าท์ริช (Outreach) ที่ตามหาผู้ให้บริการตามท้องถนนเป็นเรื่องยากลำบากและขัดขวางความสามารถของผู้ให้บริการในการจัดระบบระเบียบการทำงานของตน ทั้งยังสร้างอุปสรรคอย่างมากต่อผู้ให้บริการตามท้องถนนในการแจ้งความกับตำรวจเพราะผู้ให้บริการกลัวว่าการแจ้งความจะจบลงด้วยการถูกจับกุม

การเลือกปฏิบัติทางข้อจำกัดที่มีต่อผู้ให้บริการแบบไพรเวท (หรือแบบอิสระ)

ผู้ให้บริการแบบไพรเวทไม่ควรถูกจำกัดการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการคนอื่น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ช่วยกันออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน ลดความโดดเดี่ยวให้น้อยลงและเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้ให้บริการแบบไพรเวทที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการจัดแรงงานให้แก่กันหรือจ้างงานกันนั้นสามารถทำงานร่วมกันได้ในรัฐแทสเมเนีย นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (พร้อมกับมีผู้ช่วยงานเพิ่มได้อีก) และในหลาย ๆ พื้นที่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ พยานหลักฐานจากสถานที่ต่าง ๆ ตามรัฐดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการทำงานไพรเวทร่วมกับผู้ให้บริการอีกคนนี้เป็นไปได้โดยไม่ต้องส่งผลกระทบต่อสถานที่นั้น ๆ เกิดความไม่น่าอยู่อาศัยขึ้นเลย ผู้ให้บริการแจ้งว่าการทำงานสามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้น มีสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่ดีขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น ในที่ซึ่งผู้ให้บริการต้องทำงานตามลำพังหรือผิดกฎหมายมักจะมีการล่อซื้อ การคุกคามและการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บ่อยครั้ง

การเลือกปฏิบัติทางข้อจำกัดที่มีในการโฆษณา

ผู้ให้บริการไม่ควรเผชิญกับกฎข้อบังคับทางอาญาที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับการโฆษณา ในประเทศออสเตรเลีย มีมาตรฐานระดับประเทศที่ใช้กับการโฆษณาในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดทั้งหมดอยู่แล้ว ผู้ให้บริการ เช่นเดียวกับคนที่ทำงานด้านต่าง ๆ ต้องสามารถลงโฆษณาในงานให้บริการที่ชัดเจนได้และเจรจาโดยตรงกับลูกค้าได้ล่วงหน้าก่อนที่จะรับงานโดยไม่ต้องกลัวถูกปรับหรือการล่อซื้อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และค่าโฆษณาต้องไม่แพงกว่างานประเภทอื่น ๆ ธุรกิจงานให้บริการต้องสามารถลงโฆษณาจ้างงานที่โปร่งใสและชัดเจนได้



ผู้ให้บริการต้องการอะไรจาก การปฏิรูปกฎหมายงานให้บริการ

มีกฎหมายเกี่ยวกับงานให้บริการที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐและเขตแดนรวมทั้งกฎหมายของรัฐบาลกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการรวมถึงผู้ให้บริการที่ย้ายถิ่นฐานด้วยการลดทอนความเป็นอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบหมายถึงทุกรัฐและเขตแดนต้องเพิกถอนกฎหมายและข้อบังคับที่เจาะจงให้งานให้บริการเป็นอาชญากรรมและเพิกถอนการที่ต้องมีใบอนุญาตในการทำงาน การลดทอนความเป็นอาชญากรรมคือก้าวแรกที่สำคัญในการได้มาซึ่งสิทธิของผู้ให้บริการรวมถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้ใช้แรงงาน

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบจะต้องมาพร้อมกับการยกเลิกข้อจำกัดในการย้ายเข้ามาทำงานให้บริการที่ประเทศออสเตรเลียและริเริ่ม**การต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการปกป้องการเหยียดหยาม**เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับประโยชน์จากการลดทอนความเป็นอาชญากรรมและใช้ชีวิตที่อิสระและมีชีวิตที่มีสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองได้ ทั้งยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการถูกตีตราและการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังต้องรวมถึง**การลบและการทำลายบันทึก ประวัติอาชญากรรม ความผิดทั้งหมดอายุความอย่างสิ้นซากและถาวร**จากประวัติในการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการที่เจาะจงใช้แค่กับงานให้บริการ ซึ่งจะมีรายละเอียดส่วนบุคคลและข้อมูลประจำตัวของผู้ให้บริการ

จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายต่อกฎหมายที่จำกัดสิทธิของผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ชาวอะบอริจินและชาวทอร์เรสเทรคไอแลนด์เดอร์ ผู้ที่ใช้ยาเสพติดและกลุ่มคนเพศทางเลือก LGBTIQ+ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการลดทอนความเป็นอาชญากรรมและใช้ได้จริงกับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการกำหนดให้งานให้บริการเป็นอาชญากรรม การตีตราและการเลือกปฏิบัติ

การจัดแจงรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นรวมทั้งความรับผิดชอบดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการของผู้ให้บริการมีความสำคัญยิ่งต่อการปฏิรูปกฎหมาย กฎหมายและนโยบายที่ดียิ่งขึ้นนั้นจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปกฎหมายในทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน ซึ่งสิ่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงที่**นอร์เทิร์นเทรลลอรี**เมื่อไม่นานมานี้ หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมโดยสมบูรณ์แบบและเหตุใดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกกฎหมายเกี่ยวกับงานให้บริการโปรดดูที่ scarletalliance.org.au

สการ์เล็ก อะโลอันชและสมาชิกของเราจะยังคงดำเนินการเสนอความคิดเห็นให้กับรัฐบาลในฐานะผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมที่สำคัญยิ่งต่อการปฏิรูปกฎหมายในทุกรัฐและดินแดนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้มาซึ่งการลดทอนความเป็นอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบและนำมาใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะยังคงสนับสนุนสิทธิของผู้ให้บริการและปกป้องผลประโยชน์ที่เราได้มาและที่จะได้จากการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบ

งานให้บริการก็คืองาน!

สการ์เล็ก อะโลอันช สมาคมคนทำงานธุรกิจให้บริการประเทศออสเตรเลีย เป็นองค์กรเพื่อผู้ให้บริการระดับชาติในประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 องค์กรเราเป็นตัวแทนให้กับสมาชิกทั้งที่เป็นผู้ให้บริการรายบุคคลและองค์กรเพื่อผู้ให้บริการ โครงการต่าง ๆ เครือข่ายและกลุ่มคณะผู้ให้บริการทั่วประเทศออสเตรเลีย จากวิธีการทำงานของเราและจากของสมาชิกของเรา เรามีการเข้าถึงผู้ให้บริการและสถานที่ทำงานในธุรกิจงานให้บริการในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดมาทั้งในเมืองใหญ่ ๆ และในหลาย ๆ พื้นที่ในเขตภูมิภาคของประเทศออสเตรเลีย สการ์เล็ก อะโลอันช ยังคงมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลในการกำหนดนโยบายผ่านการทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาคสาธารณะสุขทั้งในประเทศออสเตรเลียและระหว่างประเทศ ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการในธุรกิจงานให้บริการของประเทศออสเตรเลีย